



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๓๐๕  
ที่ รง ๐๔๐๓/ว ๐๔๗๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม  
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ด้วยกระทรวงแรงงานมีหนังสือ ที่ รง ๐๒๐๔.๒/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  
ตำแหน่งสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมจำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัคร  
เข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด ได้ที่กลุ่มงานสรรหา  
และบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอแจ้งประกาศดังกล่าว มาเพื่อให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ  
ตามประกาศ และมีความประสงค์จะเข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด  
ได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือนำส่ง  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) และให้ส่งสำเนาหลักฐานการส่ง EMS ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Email : RcmSS.HR.mol@gmail.com ในวันเดียวกันกับที่ส่ง EMS โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ออกใบรับฝาก  
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองใบรับสมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร  
ทั้งนี้ สามารถเรียกดูข้อมูลและสิ่งพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
<http://home.dsd.go.th/hr>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเลอพงษ์ แต่งเนียม)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล